



ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ดำเนินการเลือกสรรเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ที่	ชื่อ-สกุล	หมายเลขประจำตัวสอบ	คะแนน				รวม ๒๐๐ คะแนน	คิดเป็น ร้อยละ
			สอบข้อเขียน ภาค ก. ๕๐ คะแนน	สอบข้อเขียน ภาค ข. ๕๐ คะแนน	สอบปฏิบัติ (ขับรถยนต์) ๕๐ คะแนน	สอบ สัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน		
๑	นายชำนาญ ประจิดต์	๐๐๑	๓๓	๓๕	๔๖	๔๔	๑๕๘	๗๙

หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในครั้งนี้ขาดคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ประกาศรับสมัครไว้จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก จะดำเนินการรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไสว สายปัญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพ็ยก

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้แนบท้ายประกาศนี้

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ได้กำหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ไว้ดังนี้

๑. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้ดำเนินการจัดจ้างตามลำดับที่ ที่ขึ้นบัญชีไว้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ก่อน

๒. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗)

๓. ผู้ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๓.๒ ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่กำหนด ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

๓.๓ ผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

๔. การเลือกสรรในครั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรฯ ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตรงตามกำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกได้แล้วรับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็ตามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีได้ถึงลำดับที่ที่บรรจุหรือพิจารณาให้ออกจากราชการ ในกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไสว สายปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพ็ยก

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สอบได้ ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายชำนาญ ประจิตต์	แต่งตั้งลำดับที่ ๑

